



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๐๕๔

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน หัวหน้างานวินัยและนิติการ/คณะกรรมการเงินรายได้ (ทราบ)/คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
(ทราบ)

ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในต่างประเทศ และ “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๒ เสนอคณะกรรมการเงินรายได้พิจารณา

คณะกรรมการเงินรายได้ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ ให้ปรับแก้ไขรายละเอียดใน “ร่าง” ประกาศฯ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

“ร่าง” ประกาศฯ	ปรับแก้ไข
๑. “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนการสอน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ในต่างประเทศ	ให้ปรับแก้ ข้อ ๒ ค่าพาหนะในการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศ เป็น อัตราจ่ายจริงไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๒. “ร่าง” ประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาประเภทเหมาจ่ายของนักศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับที่ ๒	ให้ปรับการคำนวณให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดทำหลักสูตรพิเศษที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารฯ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ และ การจัดสรรตามนโยบายเงินรายได้มหาวิทยาลัย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของการรักษาสภาพสำหรับหลักสูตรเหมาจ่าย จะมีการรักษาสภาพแยกจาก

“ร่าง” ประกาศ	ปรับแก้ไข
	ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย จึงให้คณะ เสนอกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมให้ชัดเจน และปรับระเบียบ เป็น ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร ๔๘๐,๐๐๐ บาท แต่แบ่งจ่ายรายภาคละ ๘๐,๐๐๐ บาท โดย ไม่มีภาคฤดูร้อน กำหนดเป็นค่าธรรมเนียมแทน

ในการนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ได้ปรับแก้ไข “ร่าง” ประกาศ ทั้ง ๒ ฉบับ ตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเงินรายได้เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา ตามรายละเอียด ที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” ประกาศ ทั้ง ๒ ฉบับ ตามที่เสนอ และให้ งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม ประกาศใช้ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(อาจารย์รชฎ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ